

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
(27/7/1947 - 27/7/2017)

I. HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

1- Hoàn cảnh ra đời

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “... thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sỹ đã ngã xuống, hy sinh một phần xương máu trên các chiến trường. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và Nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sỹ và đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

Đầu năm 1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), rồi đến Hà Nội và một số địa phương khác... Sau đó ít lâu được đổi thành Hội giúp binh sỹ bị thương. Ở Trung ương có Tổng Hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội.

Ngày 28/5/1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội để kêu gọi mọi người gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự.

Ngày 17/11/1946, cũng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam đã tổ chức lễ xung phong “Mùa Đông binh sỹ”, mở đầu cuộc vận động “Mùa Đông binh sỹ” trong cả nước để giúp chiến sỹ trong mùa Đông giá rét. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự buổi lễ và Người đã cởi chiếc áo đang mặc để tặng binh sỹ.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 19/12/1946, theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Số người bị thương và hy sinh trong chiến đấu tăng lên, đời sống của chiến sỹ, nhất là những chiến sỹ bị thương gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết định với những chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sỹ, góp phần ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ.

Ngày 16/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sỹ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sỹ đối với cuộc kháng chiến và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ.

Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Thái Nguyên) để bàn về công tác thương binh, liệt sỹ và thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn một ngày nào đó làm ngày Thương binh Liệt sỹ. Tại cuộc họp này các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày “Thương binh toàn quốc”. Từ đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, qua thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ. Đặc biệt, từ sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến công tác thương binh, liệt sỹ.

Từ tháng 7/1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sỹ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo Chỉ thị 223/CT-TW ngày 08/7/1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hàng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” của cả nước.

Mỗi năm cứ đến “Ngày Thương binh, Liệt sỹ” nhất là vào dịp kỷ niệm năm tròn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

2- Ý nghĩa

Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là:

- Truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

- Tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, thương binh và người có công; khẳng định sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của

Nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và mai sau.

- Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sỹ đối với Tổ quốc; đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

II. THÀNH TỰU NỘI BẬT TRONG CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CỦA CẢ NƯỚC TRONG 70 NĂM QUA

1- Xây dựng và thực hiện thống nhất trong cả nước một hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng

- Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947 đặt “*chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sỹ*” đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được nghiên cứu xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời, bảo đảm chất lượng để từng bước cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân; cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

- Nhiều vấn đề bất hợp lý do lịch sử để lại cũng như vấn đề mới nảy sinh trong quá trình chuyển đổi cơ chế và những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh, như vấn đề xác nhận liệt sỹ, thương binh; chính sách ưu đãi đối với thanh niên xung phong, những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chính sách ưu đãi về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng người có công với cách mạng được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết hiệu quả.

- Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn quốc đã xác nhận khoảng 9 triệu người có công, trong đó:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945: gần 9.000 người.

+ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945: 16.500 người.

+ Liệt sỹ: gần 1.2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người.

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trên 117.000 người.

- + Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động: gần 1.300 người.
 - + Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh: gần 600.000 người; thương binh loại B: trên 40.000 người.
 - + Bệnh binh: gần 185.000 người.
 - + Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học: gần 312.000 người.
 - + Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: gần 111.000 người.
 - + Người có công giúp đỡ cách mạng: 1.897.000 người.
 - + Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế: gần 4,1 triệu người.
- Hiện cả nước có trên 1,4 triệu người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; qua rà soát, cơ bản người có công đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo kết quả rà soát năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong số 2.070.842 đối tượng được rà soát có 1.982.769 trường hợp (chiếm 95,75%) đã hưởng đủ chế độ; chỉ có 86.201 trường hợp, chiếm 4,16% kê khai là hưởng chưa đầy đủ; 1.872 trường hợp, chiếm 0,09% hưởng sai chính sách.

2- Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng phát triển sâu rộng từ Trung ương đến địa phương và đã đạt được hiệu quả thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công bằng những việc làm thiết thực thông qua: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà tình nghĩa, vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc bố, mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ năm 2007 đến năm 2017, cả nước đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” hơn 3.481 tỷ đồng, trong đó, quỹ Trung ương hơn 41,36 tỷ đồng, quỹ địa phương hơn 3.440,4 tỷ đồng; xây dựng gần 90.000 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 75.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 12.200 tỷ đồng; tặng gần 159.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá gần 955.000 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Chính phủ đã cấp cho các địa phương trên 2.450 tỷ đồng để hỗ trợ cho 80.000 hộ gia đình người có công khó khăn

về nhà ở; 100% các mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 98% xã, phường làm tốt công tác Thương binh, Liệt sỹ, 97% người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú.

- Bản thân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cũng nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển hình nhân tố mới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được chú trọng và đạt được kết quả tích cực

- Đảng, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Nhà nước đầu tư nâng cấp các trung tâm giám định ADN của các bộ, ngành nhằm đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã tích cực trong việc phát hiện, quy tập mộ liệt sỹ và ghi danh, ghi công liệt sỹ.

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

- Bằng phương pháp thực chứng, phương pháp giám định ADN, các cơ quan chức năng đã quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, phân tích hàng chục nghìn trường hợp, góp phần phục vụ tích cực cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ thời gian qua.

Thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 939.462 hài cốt liệt sỹ; an táng tại 3.077 nghĩa trang trong cả nước.

- Việc xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sỹ được các cấp, các ngành chú trọng và đã đạt được những kết quả cụ thể.

Hiện cả nước có 9.637 công trình ghi công liệt sỹ, bao gồm đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ. Nhiều công trình trở thành công trình văn hóa, có giá trị về mỹ thuật, giáo dục truyền thống: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Đền liệt sỹ Bến Dược, Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc; Trông Bồn, tỉnh Nghệ An...

III. KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW, NGÀY 14/12/2006 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TRÊN ĐỊA TỈNH KHÁNH HÒA

1- Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm giúp cho cán bộ và Nhân dân trong tỉnh quán triệt sâu sắc hơn đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan kịp thời phổ biến rộng rãi Pháp lệnh phong tặng danh hiệu nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản chính sách ưu đãi khác. Phổ biến nội dung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ; Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, các Thông tư hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình, đăng trên Báo Khánh Hòa, Báo Lao động - Xã hội.... Các văn bản có liên quan đến Pháp lệnh và tài liệu “hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thương binh xã hội xã, phường, thị trấn” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành đã được in ấn, cung cấp đầy đủ cho cán bộ làm công tác thương binh xã hội từ cơ sở xã, phường, huyện đến cấp tỉnh. Thủ tục hồ sơ từng loại đối tượng được hệ thống lại rõ ràng, chi tiết và niêm yết tại UBND các xã, phường, thị trấn, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố để người dân và đối tượng chính sách được biết.

2- Tổng kết thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Trong 10 năm qua, tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, phối hợp giải quyết tốt công tác xác nhận hồ sơ tồn đọng và chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng theo đúng quy định. Đặc biệt, các đối tượng chính sách mới được quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/7/2012 và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Đã giải quyết dứt điểm chế độ chính sách đối với người có công theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương nhất là việc xác lập hồ sơ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày... Chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có công; kiên quyết xử lý những trường hợp khai man hồ sơ để hưởng chế độ chính sách; ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong thực hiện chính sách người có công.

Đối tượng người có công được mở rộng, chế độ ưu đãi hàng năm được tăng dần, đã đảm bảo công bằng và đồng thuận của xã hội. Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết chế độ và quản lý 50.018 hồ sơ người có công với cách mạng, có 928 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 39 mẹ). Số đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 8.182 người, với số tiền 11,1 tỷ đồng/tháng. Các chế độ chính sách luôn triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ không để chậm trễ. Hiện nay, không còn hồ sơ người có công đủ điều kiện xem xét giải quyết tồn đọng.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ, xây dựng tu bổ Nghĩa trang, Đài tưởng niệm cũng được Nhà nước và toàn xã hội chăm lo. Toàn tỉnh hiện có 06 nghĩa trang liệt sỹ; 38 đài tưởng niệm, 02 Đền thờ liệt sỹ và có 70 nhà bia ghi tên liệt sỹ. Số mộ liệt sỹ đã được quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ là hơn 6.200 mộ, trong đó có 2.042 mộ liệt sỹ chưa có thông tin. Để tri ân các anh hùng, liệt sỹ nguyên quán tỉnh Khánh Hòa và liệt sỹ trên mọi miền đất nước đã chiến đấu hy sinh trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã trân trọng khắc tên 7.256 anh hùng, liệt sỹ lên bia đá tại Điện thờ Tháp Trầm Hương. Từ năm 2007 đến nay, tổng kinh phí sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ là trên 50 tỷ đồng; đồng thời, tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt Quyết định 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngoài các chế độ của Trung ương, tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách tại địa phương như: Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND, ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chính sách hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha, mẹ, vợ, chồng liệt sỹ từ 80 tuổi trở lên (mức 150.000 đồng/người/tháng); Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 về chế độ hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 cho đối tượng chính sách (mức 150.000 đồng/người) và ngày Tết Nguyên đán hàng năm gồm có 02 mức (mức 850.000 đồng/người và mức 400.000 đồng/người); Chế độ hỗ trợ quà cho đối tượng chính sách của tỉnh nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 hàng năm theo Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND, ngày 07/12/2011 (mức 200.000 đồng/người),... Hàng năm, tỉnh cũng đã bố trí một phần kinh phí để tổ chức Đoàn người có công của tỉnh đi tham quan Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

3- Công tác chăm sóc gia đình người có công với cách mạng; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

Cùng với chính sách của Nhà nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh luôn được phát triển rộng khắp. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã phát triển với các chương trình tình nghĩa như: Huy động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;

phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; giúp đỡ, chăm sóc thương - bệnh binh nặng, bố mẹ liệt sỹ gia yếu cô đơn, giúp đỡ xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà tình nghĩa... Trong 10 năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã huy động được hơn 36 tỷ đồng bổ sung vào nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Quỹ đã phân bổ, hỗ trợ cho các địa phương xây mới và sửa chữa 1.302 nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hỗ trợ các gia đình thương binh nặng, người có công gặp khó khăn.

Để triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh, tỉnh đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND, ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số là 903 hộ, trong đó hỗ trợ xây mới 231 hộ, hỗ trợ sửa chữa 672 hộ với tổng kinh phí 22.680 triệu đồng. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 80% với kinh phí trên 18 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 4,5 tỷ đồng. Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố đều đã hoàn thành, việc triển khai xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và đã đưa vào sử dụng. Có thể nói, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã từng bước huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đa dạng về hình thức, thiết thực và sâu sắc về nội dung, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, đi sâu vào tâm khảm của mỗi người dân. Những hoạt động tích cực ấy đã tạo điều kiện cho các hộ chính sách vươn lên thoát khỏi đói nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Với những chính sách ưu đãi của Nhà nước cùng với sự chung tay chăm lo của toàn xã hội, đến nay 100% Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời, mức phụng dưỡng từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng/tháng, 100% xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại địa bàn cư trú.

4- Công tác tham mưu bổ sung, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; cải cách thủ tục hành chính; xử lý sai phạm việc thực hiện chính sách.

Trong 10 năm qua, từ khi Pháp lệnh số 26/2005/PL/UBTVQH11, ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực đến nay đã 3 lần sửa đổi bổ sung; trong đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đã tích cực tham gia góp ý và có những kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện hơn các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng.

Hàng năm, trên cơ sở các nghị định và thông tư hướng dẫn về thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên triển khai thực hiện việc kiểm soát, rà soát các thủ tục hành chính có liên quan; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; đăng ký các thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại và đã đi vào hoạt động, từ đó đã tạo thuận lợi, giảm thiểu chi phí đi lại cho tổ chức cá nhân khi tham gia thủ tục hành chính, trong đó có lĩnh vực người có công.

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo và xử lý đúng quy định đối với 02 hồ sơ thương binh được xác lập từ quân đội có nghi vấn giả mạo, khai man theo kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trước khi ban hành quyết định đình chỉ và thu hồi trợ cấp, tỉnh cũng đã tổ chức tiếp xúc đối thoại với các thương binh để giải thích rõ theo kết luận. Đối với công tác xử lý những tồn đọng sau Chương trình Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 02 năm 2014 - 2015, tỉnh đã chỉ đạo xử lý những tồn đọng sau Tổng rà soát. Sau quá trình tổ chức thực hiện, trong 8 trường hợp hưởng chế độ ưu đãi sai: 03 trường hợp đã nộp trả ngân sách Nhà nước; còn 05 trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 08/4/2016 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị không thu hồi vì các đối tượng là người dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, không có khả năng hoàn trả khoản tiền đã nhận sai quy định.

5- Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

Trong những năm qua tỉnh Khánh Hòa được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đánh giá là một trong những tỉnh làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công, được tặng cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành công tác xác nhận hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh và giải quyết các chế độ trợ cấp theo tinh thần Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

Tuy nhiên, vấn đề giải quyết hồ sơ tồn đọng, nhất là đối với những trường hợp không còn giấy tờ gốc (*như hồ sơ thanh niên xung phong*) đang có một số vướng mắc. Trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc vật chất tinh thần đối với người có công vẫn còn một số hạn chế cần phải nỗ lực khắc phục, đặc biệt người có công ở vùng sâu, vùng xa, tình trạng sức khỏe của các đối tượng chính sách giảm sút do thương tật, bệnh tật, tuổi già. Việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi dành cho người có công... là những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa. Thêm vào đó, việc cập nhật, tuyên truyền phổ

biến các văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực ưu đãi người có công đến với người dân ở một số địa phương có địa bàn xa trung tâm vẫn còn hạn chế, dẫn đến nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân về lĩnh vực người có công chưa thực sự sâu sắc.

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

1- Mục tiêu

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực người có công; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với người có công. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng, chính sách trợ cấp ưu đãi một lần, chính sách miễn giảm các loại thuế; hỗ trợ về nhà ở, đất ở; ưu đãi về giáo dục đào tạo bảo hiểm y tế; công tác huy động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện chính sách người có công; đảm bảo chính sách được thực hiện đúng, công bằng.

2- Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Tiếp tục triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ tất cả các chính sách ưu đãi. Giải quyết tốt các vấn đề còn tồn đọng; tiếp tục nghiên cứu, chủ động tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn còn bất cập, chưa phù hợp. Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người có công được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Tuyển chọn đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách vừa có tâm, vừa có trình độ chuyên môn, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

- Làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; huy động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; mở rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”.

- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công tích cực trong học tập, công tác, lao động sản xuất

kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của gia đình, xứng đáng là người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng phát triển, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ, là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Nêu gương những thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ vượt khó vươn lên trong học tập, công tác, phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Chú trọng phát huy dân chủ, công khai mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực người có công, gắn với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA